

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๘๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตของนายกรัฐมนตรี

เรียน รัฐ-กก., กษ., คค., ทส., มท., เลขา-สทช., ผบ.-ตร.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ขอมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ประสานการดำเนินงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาในธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ในระยะสั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการขยายอ่างเก็บน้ำและท่อส่งน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สามารถจัดส่งน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนในระยะยาว ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ ในการดำเนินโครงการท่อส่งน้ำจากเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา มาয়ังจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาอย่างยั่งยืนต่อไป

๒. การแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดติดตามการดำเนินการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จัดทำแผนเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและการสัญจรของประชาชน ในช่วงการก่อสร้าง ตลอดจนเร่งศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองในจุดที่มีการจราจรแออัดคับคั่ง รวมถึงระบบการขนส่งทางรางและทางน้ำ (เช่น Boat Taxi) ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนนได้ นอกจากนี้ ให้พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในส่วนของการท่าอากาศยานภูเก็ต โครงข่ายถนน และระบบการขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ด้วย

/๓. การป้องกัน ...

๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การจัดให้มีตำรวจท่องเที่ยวลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เพียงพอ การเพิ่มมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยว และตรวจตราพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (จิรัฐสุรพันธ์), ๑๕๓๒ (อรณิชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th